

**รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันได้ดำเนินการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
และกำหนดมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามประเมินผล	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของการ ดำเนินการ
๑. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงาน ต่างๆของหน่วยงาน ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย เพื่อให้ ประชาชนชนได้ทราบ และรับรู้ ถึงการทำงาน ของหน่วยงานและ เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน	๑. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการดำเนินงาน ต่างๆ ของ หน่วยงานให้ประชาชนรับรู้ใน หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น Website อบรม, Facebook อบรม. , Line อบรม. และบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ณ อบรม.แก้ม อัน เป็นต้น ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงาน และ ช่องทางติดต่อของหน่วยงาน ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	- รายงานผลการ ดำเนินการ - ตรวจสอบจาก Website อบรม, Facebook อบรม. , Line อบรม. และบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ณ อบรม. แก้มอัน	- มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารในที่ประชุม ให้ทราบโดยทั่วกัน - มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงาน ของหน่วยงานทาง Website อบรม, Facebook อบรม. , Line อบรม. และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ อบรม.แก้มอัน ที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้องครบถ้วนทันต่อ ทุกเหตุการณ์	- ดำเนินการแล้ว

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
<p>๒. เปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้บุคลากรภายในและประชาชนรับรู้และรับทราบโดยทั่วถึง</p>	<p>๑. เผยแพร่แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๖</p> <p>๒. เผยแพร่รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ</p> <p>๓. เผยแพร่ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ</p> <p>๔. เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖</p>	<p>- กองคลัง</p>	<p>ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖</p>	<p>- รายงานผลการดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบจาก Website</p> <p>อบต</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๒. มีการจัดทำรายงานการสรุปจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (รายเดือน)</p> <p>๓. มีการจัดทำประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว</p>
<p>๓. การเพิ่มช่องทางร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน</p>	<p>- สำนักปลัด</p>	<p>ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖</p>	<p>- รายงานผลการดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบจาก Website</p> <p>อบต</p>	<p>๑. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทั้งช่องทางออนไลน์และที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว</p>